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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 239–5/๒๕67 
วันพฤหัสบดี ที่  30  พฤษภาคม  ๒๕67  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รักษาราชการแทน  

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
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20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

22. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

23. อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม   
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 

(   (ติดภารกิจ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  5. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8. นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  9. นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายเก่งการ  ธรรมเนียม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2. นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2. รองศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3. รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  7. อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยี 
17. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
18. นางอุษา  ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง 
19. นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 
20. นายชัยวัฒน์  หอยสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
21. นางสาวพิชญา  ห้าหยัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
22. นายนิวัฒน์  นุ่นชูผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
23. นายสุพัฒน์  ธนูศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
24. นางเมธาพร  หิรัญวงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา  

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 239 – 5/๒๕๖7  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

1.1.1  รายงานผลการดำเนินการขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส  
และป่าคลองไม้ตาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินการขอ
ใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในเรื่องการขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าว โดยจะได้หารือในเรื่องนี้
กันต่อไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้แล้วในวาระที่ 4.2 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.1.2  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณ

หน้าห้องประชุมใหญ่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชมผลงาน โดยเป็นกิจกรรม
ทางด้านวิชาการของ มทร ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ การปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหอยนางรม การพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยของปูม้า การฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้าและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนธนาคารปูม้า
พ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดตรังและกระบี่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูม้า แปรรูปสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลากะพงขาว ปูทองหลาง 
หอยแมลงภู่ ผลิตภัณฑ์กะปิตรัง น้ำปลาหวาน ผลิตภัณฑ์จักรสาน เป็นต้น ซึ่งหากสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ในแพลตฟอร์มออนไลน์ “JUNGHUU.COM” ได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก นอกจากจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้
เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากปูม้า ซึ่งมีชุมชนมาออกบูธด้วย เป็นเรื่องที่น่าจะนำเข้าสู่ตลาดได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชนในจังหวัดด้วย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ “JUNGHUU.COM” เพ่ือ
จำหน่ายสินค้าชุมชนภาคใต้ให้มีความชัดเจน ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ไดร้ับทราบทั่วประเทศ   

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนพฤษภาคม 2567 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 -  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปียม รองอธิการบดี  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ณัฐพล  แก้วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยณัฐ  บัวทองเกื้อ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในประเด็นพัฒนาระบบติดตาม
การแพร่กระจายความเค็มในพ้ืนที่นำร่องสนับสนุนระบบศูนย์กลางคลังข้อมูล THAGRI เพ่ือ BCG Economy 
Model ครอบคลุมพ้ืนที่ทะเลสาบ โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และนางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 



๕ 
 

  -  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี
การลงนาม ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ 
จำนวน 31 หน่วยงาน  เพ่ือสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสาย
อาชีพ และการบริการทางวิชาการด้านอาชีพ  สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร  การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน  เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา 

-  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 
2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพ่ือชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โซนภาคใต้” ภายใต้แผนงาน RU การขยายผล
วิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน 
ประจำปี 2567  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง ตำบลท่างิ้ว จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

-  ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567  มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์    
สังขวาสี รองอธิการบดี นางดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรสังกัดกองพัฒนา
นักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 7 
และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 13 และเครือข่ายผู้นำ
นักศึกษา 9 ราชมงคล ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี 
 -  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พร้อมด้วย อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
เดินทางเยือน Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย เพ่ือร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มทร. 
ศรีวิชัย และ UniMAP.  และได้เยี่ยมชมค่ายวิศวกรรม RUTS&UniMAP กิจกรรมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Microbit ที่ Makerspace และ Siemens Lab Workshop ที่ TVET Centre  
   ในการนี้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจาก Prof Dato Ts. Dr.ซาลิมาน เซาลี     
โดยมีคณบดีและหัวหน้าภาควิชา UniMAP เป็นสักขีพยาน ในระหว่างพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยทั้ง
สองแห่งเน้นประเด็นต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนย้ายนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร วิทยากรรับเชิญ การวิจัยร่วม 
และร่วมเผยแพร่ นอกจากนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยยังได้หารือเกี่ยวกับความสำเร็จของ RUTS&UniMAP Engineering 
Camp และค่ายต่อไปที่ UniMAP จะร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย คือ ค่าย SMART FARM CAMP โดยจะจัดในระหว่าง
วันที่ 14 - 17  สิงหาคม  2567  ณ วิทยาลัยรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยหลังจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีปิดค่าย
ความร่วมมือนานาชาติ RUTS&UniMAP 2024 (ค่ายวิศวกรรม) กล่าวปิดงานโดย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส    
และ รองศาสตราจารย์สิทธิ คอดีจาห์ ซาบา คณบดีคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี (FKTEN) และพิธี
มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา RUTS&UniMAP พร้อมการแลกเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นการขอบคุณ 

  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ คณะ       
สัตวแพทยศาสตร์ คว้ารางวัลในกิจกรรม Coaching Camp ครั้งที่ 4 ของโครงการ  “Startup Thailand League 
2024” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รางวัล STAR OF CAMP ที่ pitching โดนใจวิทยากร 
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     ทีมที่ 1  Aqua Team โดยมี นางสาวสิรภัทร ชูเชิด และนางสาวกุลธิดา ฉัตรมณี นักศึกษา    
สัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5  อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุไหลหมาน หมาดโหยด อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง     
รวิการต์ อินทร์ช่วย  และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิงซาร่า นิแอ  

     ทีมที่ 2  Powerpuff Vet  โดยมีนางสาวณัฐริฎา หนูมาก นายธนวัฒน์ ลั่นซ้าย และนายสุรวุฑ    
ล่ามละคร นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุณิษา คงทอง  อาจารย์ณัชธฤต ฤกษ์งาม และ
นายสัตวแพทย์โฆษิต อารีกิจ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

  1.2.2  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา RUTS Walk&Run 2024 ร่วมก้าว….ก้องรักษ์ราชมงคล 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า  ตามที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายในเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ     
มหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
28 กรกฎาคม 2567  โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมด้วยกัน โดยกิจกรรมแรกที่จะดำเนินการ 
คือกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “RUTS Walk&Run 2024 ร่วมก้าว….ก้องรักษ์ราชมงคล” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 
กรกฎาคม 2567  เวลา 06.30 น. โดยจะจัดใน 3 พ้ืนที่ ดังนี้ 
 - พื้นที่สงขลา สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 - พื้นที่นครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 - พื้นที่ตรัง มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  ซึ่งกิจกรรมเป็นลักษณะของการเดิน วิ่ง โดยในวันดังกล่าวให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองในการร่วมกิจกรรม        
ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ก็จะมีการจัดทำเสื้อที่ใส่ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี  2 ส่วน ส่วนแรกคือ VIP ราคาเสื้อตัวละ 
1,000 บาท และส่วนของบุคลากรและนักศึกษา ราคาเสื้อตัวละ 350 บาท และได้มีการจัดทำของที่ระลึก เป็นพวง
กุญแจสลักด้วยเลเซอร์ ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึก โดยรายได้ทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะ
เป็นทุนการศึกษาและสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้จากเว็บไซต์ 
www.rmutsv.ac.th/ruts  ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ อีก 2 กิจกรรม เป็นกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ และกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเมื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยฯ จะต้องรายงานไปยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

  1.2.3  การดำเนินการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งบางส่วนได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการอยู่บริเวณหน้าห้องประชุม นั้น จากการได้หารือกับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี ในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับ Product ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ 
เห็นได้ว่า ณ ปัจจุบัน กลไกการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก แต่กลไก
การตลาดยังไปไม่ได้ ฉะนั้นคาดว่ามหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการในลักษณะของการจัดตั้งธุรกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise: SE) ขึ้นมา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลาง โดยให้สังกัดในสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

http://www.rmutsv.ac.th/ruts
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เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการที่จะประสานเอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาวางที่ Shop Front ส่วนหนึ่งที่จะแสดง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการทำ Shop Front ขึ้นมา แล้วก็มีสื่อกลางเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตที่มหาวิทยาลัยฯ ไป
ดำเนินการมาทั้งหมด กับการตลาด คือผู้บริโภค ส่วนการดำเนินการในเรื่องของ Holding Company ค่อนข้างจะ
ยาก เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การดำเนินการในลักษณะของ Social Enterprise น่าจะมีความเป็นไปได้
มากกว่า  ส่วนรายละเอียดความก้าวหน้า จะได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

  1.2.4  รายงานการจัดกิจกรรม  Engineering Camp UniMAP – RUTS 2024 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์  ผู้ช่วย

อธิการบดี รายงานการจัดกิจกรรม Engineering Camp UniMAP – RUTS 2024  ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malasia Perlis (UniMAP)  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567  
ณ Universiti Malasia Perlis (UniMAP) ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ทางด้านวิศวกรรม 
โดยมีการจัดกิจกรรมหลัก ๆ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

  1. กิจกรรม Academic Workshop Activities  ซึ่งจัดขึ้น 2 วัน โดยเน้นในเรื่องของการจัดทำ 
Workshop ในด้านของ Microbit and Siemens PLC ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ในระหว่างกิจกรรม Workshop ดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก็ได้มีการนำทีม
ผู้บริหารไปเยี่ยมชมกิจกรรม   

  2. กิจกรรมการลงนาม MoU  ซึ่งได้นำการดำเนินกิจกรรม Workshop ดังกล่าวเป็นกิจกรรมแรกที่
ระบุไปใน MoU ด้วย  

  3. พิธีปิดแคมป์ พร้อมกับมอบ Certificate ให้กับทั้ง 2 มหาวิทยาลัย  
  จากการร่วมแคมป์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Evaluation) จากนักศึกษาที่ เข้าร่วม ทั้งหมด 32 คน ซึ่งผลการประเมินออกมาในรูปของด้าน Academic 
Workshop Activities /Culturation  โดยสำรวจออกมาเป็น 2 ด้าน ดังนี้  

  ด้าน Hard Skills จะเน้นในเรื่องของการ New Knowledge Practices ที่นักศึกษาไปร่วมแล้วได้
เรียนรู้ในเรื่องของ Microbit and Siemens PLC ผลปรากฏว่านักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย ได้รับความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ใน 2 เรื่องนี้ อยู่ในระดับร้อยละ 90   

  ด้าน Soft Skills:  โดยนักศึกษาประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลา 4 วัน 3 
คืน ในการเรียนรู้ Activities ต่าง ๆ ใน  Soft Skills ด้าน Team Work, Critical Thinking, Problem Solving, 
Communication  ผลปรากฏว่านักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย มีความพึงพอใจในระดับร้อยละ 100   

  นอกจากนั้นยังมีการวัดในเรื่องของ English for Communication Skills: Practical English for 
Communication Skills ใน 4  ด้าน คือ Listening, Reading, Writing, Speaking ซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย ได้มีการใช้และการเรียนรู้ เป็นความพยายามของนักศึกษาที่จะสื่อออกมาใน    
4 Skills ข้างต้น โดยผลคือนักศึกษา มทร. ศรีวิชัย ได้รับความพึงพอใจในระดับร้อยละ 80 ทั้งนี้ หลังจากกลับมา
จากแคมป์แล้ว ก็จะมีการปรับปรุงต่อไป ส่วน Action Plan ที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการต่อไป ก็ได้มีการสำรวจ
สิ่งที่จะดำเนินการต่อคืออะไรบ้าง ทั้งในมุมมองของนักศึกษาและมุมมองของอาจารย์ที่ไปร่วมแคมป์ ดังนี้ 

  มุมมองของนักศึกษา  
  - Joint Case Projects: AI, Electronice, Analog & Digital, Machine Learning 
  - RUTS – HOST: Engineering Camp  
  - Engineering Student Exchange 
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  มุมมองของอาจารย์ 
  - Joint Research, Publication ซึ่งทาง UniMAP จะจัดขึ้น 
  - in the area of electronics and computer application, green electronics, Micro/nano 

electronics, Civil, Mechanical Engineering and Technology 
  - Visiting lecturers exchange 
  - Co-supervisor: Case Project  ของนักศึกษาปีสุดท้าย  
  โดยในเดือนสิงหาคม 2567  จะมีการดำเนินกิจกรรมแคมป์กันต่อในส่วนของเทคโนโลยีทางด้าน 

Smart Farm โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นเจ้าภาพหลัก จัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยรัตภูมิ  ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ของ 
UniMAP ทางด้านเกษตรศาสตร์ ก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องของการ Joint 
Research ก็จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ของ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งอาจารย์ที่ได้ไปร่วมแคมป์ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ก็
คัดเลือกอาจารย์รุ่นใหม่ไปร่วม เพ่ือที่กลับมาแล้วจะได้ทำ Research ในส่วนของกิจกรรมต่อ ๆ ไปที่จะจัดขึ้น 
เช่นเดียวกัน ก็จะให้อาจารย์รุ่นใหม่  ๆ ไป เพ่ือจะได้ทำในเรื่องของ Visiting ในอนาคต ซึ่ ง UniMAP เป็น
มหาวิทยาลัยที่หากไปดูในเชิงลึก เป็นการทำ Research ที่ลึกมาก มีห้องปฏิบัติการจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ และภาคเอกชนที่เป็นบริษัทระดับโลก และที่สำคัญคือ UniMAP เป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top ทางด้าน 
Engineering ซึ่งสูงกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งหมด มีห้องปฏิบัติการที่เป็นจุดเด่นที่สำคัญและมีภาคเอกชน
เข้ามาร่วมมากที่สุด  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เรื่อง Joint Research ของอาจารย์ ควรจะนำมาใช้มาประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  

ได้ด้วย ซ่ึงจะได้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะกับอาจารย์ใหม ่ๆ  
   2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะนำเสนอข้อมูลตัวเลขการวัด Performance Evaluation ของทั้ง 2 ฝ่าย 

เพ่ือทีจ่ะได้เห็นชัดเจนว่าทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอย่างไร 
  3. การจัดกิจกรรมทางด้าน Smart Farm ในพ้ืนที่วิทยาลัยรัตภูมิ อาจจะไม่ใช่พ้ืนที่โดยตรงทางด้าน

เกษตร ซึ่งหากจะเน้นทางด้านเกษตร ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกษตรศาสตร์ ที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

  4. เรื่อง Visiting Professor ซึ่ งอาจารย์ที่ สามารถไปบรรยายภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศไดน้ั้น ต้องเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถพอสมควร ฉะนั้นในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่มี
ความสามารถเหล่านี้ มหาวิทยาลัยฯ จะให้เครดิตในการพิจารณาได้หรือไม่ ซึ่งหากต้องพิจารณาไปตามเกณฑ์ ก็ควร
จะมีการให้เครดิตในเรื่องนี้ด้วยในอนาคต 

  5. การจัดกิจกรรมเช่นนี้  เป็นกระบวนการที่ดีในแง่ของ Technology Transfer เริ่มตั้งแต่วิสัยทัศน์
จะได้เห็นมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือนำมาปรับ Vision ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปใกล้เคียงหรือให้รู้ว่าทิศทางของโลกไปถึง
ไหนแล้ว ซึ่งทุกๆ ภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ โดยจัดให้เป็นระดับสากล ซึ่งเริ่ม
จากเล็ก ๆ แล้วค่อยขยายต่อไป  

  
  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
1.3.1  การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราย ศาสตราจารย์อลงกลด  

แทนออมทอง 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงความประสงค์ขอลาออก
จากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22  พฤษภาคม 2567  เป็นต้นไป  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.3.2  รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานขอใช้ที่ดินบริเวณปลายแหลมเกาะราบ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมฯ บันทึกรายละเอียดวาระดังกล่าวในวาระ
สืบเนื่อง  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

 1.3.3  โครงการ “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567    
ที่ผ่านมา ตนได้รับมอบหมายให้ไปร่วมโครงการ “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 3 (หนใต้) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
2567  โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
สำนักงานองคมนตรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาส  
วรวิหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการฯ ขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดโครงการฯ ไปแล้วในภาคเหนือและภาค
อีสาน ซึ่งในครั้งที่ 3 มาจัดโครงการฯ ในภาคใต้ โดยจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลัก และครั้งที่ 4 (หนกลาง) จะจัด 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2567  
  ทั้งนี้  ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมเป็นคณะทำงานด้วย ซึ่งอธิการบดีได้
มอบหมายตนและผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี เข้าไปร่วมประชุมกับจังหวัดสงขลา โดยได้มีการ
ประชุม 2 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องของการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  2 ชุด ซึ่งเป็น
การแสดงโนราชุด “โนรารำประสมท่า” ในช่วงของการรอแขกและการแสดงหน้าประธาน โดยในวันงานมี        
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธี สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา ตลอดจนพระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวสงขลา  เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนา เป็นการแสดงพระธรรมเทศนา “ปุจฉาวิสัชนา” (เทศน์ 2 ธรรมมาสน์) โดยพระ
ศรีธรรมภาณี วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร และพระมหาเดโช ฉนฺทสุโภ พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่น
ที ่3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 

 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า  
เรื่องผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ เป็นอาหารทะเล อาจจะหารือกับคุณ ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) หรือ คุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งอาหารไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยคุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ก็เป็น
ผู้บริหารโรงแรมนิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจจะหารือในการนำเสนอผลิตภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นอาหารทะเลได้  

 ทั้งนี้ ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันนี้ ตนจะเดินทางต่อไปยัง
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพ่ือพบกับคุณชวน ภูเก้าล้วน ในการหารือเรื่องการพัฒนาเกาะลันตา โดยอาจจะเชื่อมโยง
ไปถึงเกาะกระดาน ของจังหวัดตรังด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีวิทยาเขตตรังอยู่ในพ้ืนที่ ก็จะได้พัฒนาเรื่องการ
ท่องเที่ยว และเรื่องการจำหน่ายอาหารทะเลได้ด้วย ส่วนในเรื่องของการไปดูเรือธำรงนาวาสวัสดิ์ ณ อู่เรือ ป อุดม
ทรัพย์ Lee ha Po Dockyard จังหวัดสตูล เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เดินทางไปพร้อมกับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี นั้น ตนได้หารือกับอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยทาง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีความยินดีที่จะมาดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยฯ และให้การสนับสนุนในเรื่องของ
บุคลากรที่จะมาช่วยซ่อมแซมเรือ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกันต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แจ้ง 
 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยรัตภูมิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมว่า เรื่องของการจัดแคมป์ ซึ่งในครั้งต่อไปจะจัดกิจกรรมทางด้าน Smart 
Farmer Camp ณ วิทยาลัยรัตภูมิ นั้น จะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยเป็น
นักศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิ 14 คน คณะเกษตรศาสตร์ 10 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
อีก 6 คน ซึ่งเหตุผลที่เลือกจัดกิจกรรม ณ พื้นที่ของวิทยาลัยรัตภูมิ เนื่องจากว่าในปีนี้ Infrastructure ของวิทยาลัย
รัตภูม ิมีความพร้อมมากกว่าพื้นท่ีอ่ืน โดยในรอบถัดไปก็จะสลับหมุนเวียนไปจัดยังพื้นท่ีอ่ืนต่อไป 

 ทั้งนี้ ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญ
ครบรอบ 1  ปี ของสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอาคาร
ศูนย์เศรษฐพัฒน์  ซึ่งการเข้าไปติดต่องานยังสำนักฯ ค่อนข้างจะไม่สะดวก โดยเฉพาะกับบุคคลภายนอก เนื่องจาก
การเข้าไปยังอาคารศูนย์เศรษฐพัฒน์ จะต้องไปผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเชฟรอนก่อน จากการได้มี
โอกาสหารือกับผู้บริหารสำนักฯ มีความเห็นว่าหากเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเปิดประตูทางเข้าสำนักฯ จาก
ทางฝั่งชายทะเลภายนอก เพ่ือให้สะดวกในการเข้าไปยังสำนักฯ และจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้า
มาชม Showcase ซ่ึงทางสำนักฯ ไดร้วบรวมจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนมาก  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.3  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง 
 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ     

ทราบว่า หลังจากที่เกิดการควบรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสำนักงานคณะกรรมการการ



๑๑ 
 

อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปลี่ยนเป็นกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นั้น ได้มีการออกกฎกระทรวงและมีการยกเลิกของเดิมเป็นจำนวน
มาก ซึ่งภายใต้ พรบ. หรือภายใต้กฎกระทรวงที่ออกมาล่าสุดนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เข้ามา
ดำเนินการ โดยคณะกรรมการเหล่านั้นจะครบวาระในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ ซึ่งตนก็อยู่ในคณะกรรมการ
เหล่านั้นด้วย  2 ชุด และได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาเรื่องการดำเนินการของคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2567 จะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาชุดใหม่ จึงได้มีการจัดสัมมนากันก่อน โดยได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ซึ่งประเด็นหรือแนวคิดจากการสัมมนานั้น จะส่งไปให้ สป.อว เพ่ือนำเสนอให้ทางรัฐมนตรี
ต่อไป ซึ่งข้อคิดจากการสัมมนา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

 - การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นการเริ่มต้นปฏิรูประบบการศึกษา โดย
การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ได้แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า
ของโลก 2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน        
4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  และ 5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 
โดย มทร. ทั้ง 9 แห่ง ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่เน้นการผลิตบัณฑิตภาคปฏิบัติเป็นหลัก  

 - เรื่องรับรองหลักสูตร การเสนอหลักสูตรไปทั้งหมด จะรับรองเป็น Outcome Based Learning ต้อง
เป็นลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ซึ่งในสมัยก่อนการรับรองจะมี Internal Audit และ 

External Audit และทำแบบ Outcome Based มาโดยตลอด แต่ Outcome Based ที่ทำกันมา ไม่ ได้ เป็น 

Outcome Based ฉะนั้น ในปัจจุบันคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอุดมศึกษาระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาหลักสูตร นั้น ทราบมาว่าตอนนี้หลักสูตรที่ถูกส่งมายัง สป.อว. เมื่อปีที่แล้ว เป็นจำนวน 
2,000 กว่าหลักสูตร แต่กรรมการที่พิจารณาให้ผ่านไปแค่ 29 หลักสูตร และที่ผ่านตามมาตรฐานโดยไม่มีปัญหาใด
เลย มีเพียงแค่ 5 สถาบัน ปัจจุบันนี้ยังค้างอยู่อีก 2,000 กว่าหลักสูตร ซึ่งของ มทร.ศรีวิชัย ก็ไม่ทราบว่าอาจจะถูก
จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ เพราะไม่ทราบว่าเอาเกณฑ์ใดมาใช้ เรื่องนี้จึงยังไม่ชัดเจน ฉะนั้น หากปัจจุบันนี้
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีมาตรฐานในระดับสากลที่มารับรองมาตรฐานหลักสูตรอย่างชัดเจน ก็ควรนำเอามาตรฐาน
หลักสูตรจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติมาใช้ ซึ่งสำหรับสายวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม ควรจะใช้
การรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สำหรับทางบัญชี ทางสัตวแพทย์ ซึ่งมีสภาวิชาชีพเหล่านั้น
ควบคุมอยู่แล้ว ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ต้องเร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งหากใช้มาตรฐานสากล
เข้าไปจับในการจัดทำหลักสูตร รับรองหลักสูตรให้สอดคล้องเป็น Outcome Based ตามที่ทาง อว. ได้ประกาศไว้
แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ก็จะไปได้เร็วขึ้น และก็จะไปสู่ระดับต่างประเทศได้มากขึ้น  

 - เรื่องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ก็เป็นที่น่ากังวลว่าในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยมีการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการค่อนข้างจะได้ตามคุณภาพ  แต่จำนวนก็ยังไม่ค่อยเป็นที่พอใจของ อว . ส่วนด้านการรับรอง
ปริญญาจากต่างประเทศก็ยังเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งโดยทั่วไปก็จะถือเกณฑ์การรับรองของประเทศนั้นเป็นหลัก ซึ่งตอนนี้
ในเรื่องระดับการศึกษาของไทยอยู่ในระดับที่ลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้ก็มาจากเรื่องการรับรองหลักสูตรเป็นเบื้องต้น ฉะนั้น
เรื่องนีก้็เป็นเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงพัฒนากันต่อไป  

 - เรื่องกฎหมาย ในประเด็นเรื่องการทำงานของฝ่ายกฎหมายของ สป.อว. ที่มีความล่าช้ามาก ซึ่งได้
ทราบว่าในเรื่องทางกฎหมายที่ถูกร้องเรียนไป ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งหมด  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 238 – 4/๒๕67       

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน  2567 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 238 – 4/๒๕67  วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน  2567 ณ ห้องประชุมช
ลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

  ปรับแก้ข้อความในวาระท่ี 7.16  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
  -  หน้า 55 - 56 ในรายที่ 5    
     จาก  นายบุญรัตน์  ดุกหลิ่ม  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กอง
บริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

     เป็น  นายบุญรัตน์  ดุกหลิ่ม  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กอง
บริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
       รายงานความคืบหน้าเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยฯ  
 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามความคืบหน้าในเรื่อง
การติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยฯ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สำหรับเรื่อง
ดังกล่าว มีประเด็นที่ทำให้เกิดความความล่าช้า คือ ในการจัดทำร่าง TOR  การจะตีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างหรือเป็น
การซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งจะมีรูปแบบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมือนกัน ตรงนี้จำเป็นต้องขึ้นร่าง TOR มาก่อนถอดแบบเพ่ือ
จะดูว่ารายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง น้ำหนักของตัวเงินอะไรมากกว่ากัน นั่นคือโจทย์ที่ 1 หลังจากนั้น เมื่อทำการ
ร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย ส่งให้กับบริษัทหลัก ๆ ซึ่งมีอยู่ 4 บริษัทในการที่จะทำใบเสนอราคากลางขึ้นมา ตอนนี้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในการเข้าสู่กระบวนการพัสดุต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

   3.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วา่ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 236-2/2567 เมื่อ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  1. ในร่างระเบียบฯ ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ  



๑๓ 
 

  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ครอบคลุมเรียบร้อย และ
ควรผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการด้วย  ก่อน
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับแก้ไขร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของลูกจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจ้างมา
เป็นอาจารย์ผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาให้เหมาะสม โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 59-3/๒๕67 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕67 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. .... ดังเสนอ 
และรับรองมติที่ประชุม 

3.3   รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานขอใช้ที่ดินบริเวณปลายแหลมเกาะราบ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 238-4/2567  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567  ได้มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
ซึ่งจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอเอกสารสิทธิให้เรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว 
โดยได้ประสานไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) เพ่ือขออาจารย์และนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ด้วยมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าวิทยาลัยฯ มีบุคลากรและนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการสำรวจพ้ืนที่ ตาม
โครงการสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย สาขาวิศวกรรมโยธาด้วยการฝึกปฏิบัติสำรวจภาคสนาม เพ่ือเข้าสำรวจพ้ืนที่
บริเวณปลายแหลมเกาะราบ ในการจัดทำแผนที่ โดยในวันที่ 26  พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการดำเนินงาน   
ขอใช้ที่ดินบริเวณเกาะราบ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย พร้อม
ด้วยผู้เกี่ยวข้องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณัฐ  บัวทองเกื้อ 



๑๔ 
 

และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 คน ได้แก่ นายปรัชญา วรรณบวร  นายศราวุธ  เสือแก้ว และนายก
ธวัช  ทองพราว รวมทั้งศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลิ้มสุววรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมหัวหน้าและ    
เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จำนวน 4 คน ได้เดินทางเข้าสำรวจพ้ืนที่จริง
เพ่ือจัดทำแผนที่บริเวณปลายแหลมเกาะราบ  โดยอาจารย์และนักศึกษาเข้าสำรวจบริเวณพ้ืนที่จริง ณ ปัจจุบัน ตาม
ร่องรอยของแนวหมุดที่ดิน ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) บนระบบโครงข่ายของกรมที่ดิน เป็นงานแผนที่
ชั้นที่หนึ่งโดยอ้างอิงระบบภูมิศาสตร์แบบ WGS 1984  ซ่ึงสามารถคํานวณประมวลผลค่าพิกัดฉากได้ทันที เมื่อได้ค่า
พิกัดฉากและค่าระดับก็นำข้อมูลเข้าโปรแกรม  Auto CAD CIVIL 3D เพ่ือเขียนแบบและคำนวณหาเนื้อที่  
ขณะเดียวกันเจ้าพนักงานที่ดินก็ทำการรังวัดปักเขตที่ดิน ตรวจสอบหลักเขตที่ดินและเนื้อที่ของที่ดินพร้อมปักหมุดหมาย
บนที่ดิน เพ่ือนำข้อมูลไปประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงในการออกโฉนดที่ดินฉบับสมบูรณ์ต่อไป  

 ทั้งนี้จากการสำรวจ ผลสรุปก็คือทั้งฝั่งของมหาวิทยาลัยฯ และฝั่งของเจ้าพนักงานที่ดิน วัดได้เนื้อที่
เท่ากัน โดยวัดออกมาได้ทั้งหมด 4 ไร่ 0 งาน 01.41 ตารางวา ในส่วนของเจ้าพนักงานที่ดิน ก็ทำแบบคำนวณเนื้อที่
ตามรูปแบบเพ่ือที่จะใช้ประกอบการดำเนินการ และจัดทำแผนที่ฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน  
1 ฉบับ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 

 1. นำแบบคำนวณเนื้อที่จากเจ้าพนักงานที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะ  
สมุย ไปประกอบการขอเอกสารสิทธิตามกระบวนการต่อไป ซึ่งในการไปยื่นขอเอกสารสิทธิ เจ้าพนักงานที่ดิน        
ก็ไม่ต้องดำเนินการสำรวจใหม่ สามารถใช้ข้อมูลที่ไปดำเนินการมาใช้ดำเนินการต่อได้เลย ซึ่งได้หารือกับเจ้าพนักงาน
ที่ดินแล้ว เพราะว่ามีการปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้ว 

 2. หารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณัฐ  บัวทองเก้ือ ขอความอนุเคราะห์ให้ทำเส้นระดับ Contour ไว้
ให้เรียบร้อย นำรูปแผนที่ฉบับสมบูรณ์พร้อมเส้นชั้นความสูง (Contour) ที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ ไปใช้ออกแบบ
เพ่ือการดำเนินการในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยจะให้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ช่วยในการออกแบบ 

 โดยจะดำเนินการทั้ง 2 แนวทางควบคู่กันไป ในส่วนของการดำเนินการขอออกเอกสารสิทธิ ทาง
มหาวิทยาลัยฯ จะประสานกับวัดและเจ้าคณะอำเภอ  ในส่วนของการออกแบบเพ่ือการใช้ประโยชน์ในกิจการของ
มหาวิทยาลัยฯ ต้องขอความอนุเคราะห์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช่วยในเรื่องของการออกแบบตามภาพสเก็ตช์
ของศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ โดยผลการดำเนินการ จะได้นำมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ 
ทราบต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
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   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานผลการดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 ความเป็นมา 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย เพ่ือเป็นสถานที่จัดการศึกษา การทำงานวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ และใช้พ้ืนที่จัดหารายได้
สนับสนุนการจดการศึกษาและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
ท้องที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ 1,341 ไร่ 2 งาน 72.2 ตารางวา และเนื้อที่ 184 ไร่ 3 งาน 
94.8 ตารางวา (คำขอตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563) นั้น 
   ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 แล้ว กรมป่าไม้จึงประกาศกำหนดให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย เพ่ือเป็นสถานที่
จัดการศึกษา การทำงานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยฯ และใช้พื้นที่จัดหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท้องที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ 1,341 ไร่ 
2 งาน 72.2 ตารางวา และเนื้อที่ 184 ไร่ 3 งาน 94.8 ตารางวา มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี โดยให้มหาวิทยาลัยฯ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส  
และป่าคลองไม้ตาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

รองอธิการบดี ชี้แจง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาการดำเนินการขอใช้  
พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร  นายนิพนธ์  
ภิญโญ  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ และนายธำรงค์  เจริญกุล ซึ่งคณะกรรมการขอใช้พ้ืนที่ และที่ปรึกษาการดำเนินการ
ขอใช้พ้ืนที่ฯ ได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางและปรึกษาเรื่องการจ่ายค่าชดเชยในการปลูกป่าทดแทนฯ และแนวทางใน
การดำเนินการต่อไป จนบัดนี้สามารถดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ ความเดิมคือวิทยาเขตตรังได้รับใบอนุญาต
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565  เป็นกำหนดระยะเวลา 30 ปี นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำเรื่องขอ
อนุญาตไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563  และเนื่องจากว่าใบอนุญาตที่ได้รับครั้งแรกใน พ.ศ. 2535  นั้น เป็นใบอนุญาตจาก
กรมป่าไม้เพียง 1 ฉบับ แต่ระยะเวลา 30 ปี หลังจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกแบ่งให้อยู่ในความรับผิดชอบของ 2 กรม 
คือ กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นการขออนุญาตจึงจำเป็นที่จะต้องขอไปที่ 2 กรมข้างต้น 
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โดยจากการสำรวจพ้ืนที่ ในกรณีของกรมป่าไม้จะไม่ค่อยมีปัญหา กรมป่าไม้จะสามารถออกใบอนุญาตได้เลยเมื่อเอกสาร
ในการขอใบอนุญาตพร้อม แต่การขออนุญาตจากกรมป่าไม้ จะต้องแบ่งเป็น 2 แปลง เนื่องจากว่าสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาตครั้งแรกของกรมป่าไม้นั้นคลาดเคลื่อนจากที่ใช้จริง มีการเคลื่อนจากพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ ไปจาก
ที่ได้รับอนุญาต จึงทำให้ พ้ืนที่บางส่วนถือว่าอยู่นอกเขตที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตมา ทางกรมป่าไม้จึงให้
มหาวิทยาลัยฯ แยกเป็น 2 กรณี  ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ บางส่วนนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ป่าชายเลนเด็ดขาด 
ดังนั้นกรม ทช. จะอนุญาตได้ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ 
โดยวิทยาเขตตรัง ก็ได้ดำเนินการไปทั้ง 2 ส่วน โดยได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามที่วิทยาเขตตรังครอบครองจริง
มากที่สุด เนื่องจากว่าในการไปสำรวจ บางส่วนก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ บางส่วนอาจจะต้องขอเพ่ิมเติมไป  โดยสรุป
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. การดำเนินการของวิทยาเขตตรัง ในการทำเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ทั้งหมดไป 6 ชุด ( 6 คำขอ)
ทั้งในส่วนของกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ซึ่งในส่วนของกรมป่าไม้ ใช้ระยะเวลาเพียงไม่นาน 
กรมป่าไม้ก็อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้พ้ืนที่ได้ ทั้งที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มี
เรื่องที่จะต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก็เป็นความอนุเคราะห์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ปรึกษาการดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้ง 4 ท่าน ที่ได้
ช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้น จนได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ได้  
 2. กรณีที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน  เงื่อนไขแนบท้ายประกาศ
กรมป่าไม้ ในข้อ 12 “ให้ผู้ใช้พ้ืนที่จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพ่ือการอนุรักษ์หรือ
รักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2565  หรืองบอ่ืน ๆ” วิทยาเขตตรังได้ตรวจสอบแล้วว่า หากจะต้องจ่ายค่าชดเชย จะชดเชยในส่วนพ้ืนที่ 
1,342 ไร่ เป็นจำนวนเงินประมาณ 15.7 ล้านบาท โดยในส่วนอีก 185 ไร่ ที่ตรวจสอบเอกสารของกรมป่าไม้แล้ว ไม่
จำเป็นต้องจ่าย ทั้งนี้ ในการประชุมหารือกับที่ปรึกษาการดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้มีการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อ
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 234–12/๒๕66  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  ๒๕66  นั้น สภามหาวิทยาลัยฯ 
ได้มีข้อเสนอแนะว่า ในส่วนค่าชดเชยให้มหาวิทยาลัยฯ ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากว่ากรณีของมหาวิทยาลัยฯ 
เป็นกรณีที่ได้รับมอบพ้ืนที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  มิได้เป็นการขอใช้พ้ืนที่ใหม่ เพราะการขอใช้พ้ืนที่ใหม่ มหาวิทยาลัยฯ 
คงหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ แต่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับประกาศการใช้พ้ืนที่มา 30 ปีแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้
ดำเนินการทำเรื่องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีไป 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ขอยกเว้นการที่ไม่อนุญาตใช้ป่าชายเลน ซึ่งได้
ดำเนินการไปแล้ว และอีกเรื่องคือ ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับค่าชดเชย โดยได้ปรึกษากับทางสำนัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) จังหวัดตรัง ว่าให้ส่งไปที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)  โดย อว. จะเป็นเจ้าภาพในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอยกเว้นทั้ง 2  เรื่อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็อยู่ที่ 
อว. เป็นที่เรียบเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ก็ติดตามเป็นระยะ ๆ 
 3. แนวทางที่จะดำเนินการต่อไป ในส่วนที่ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(ทช.) นั้น ระยะเวลาจะไม่เร็วเหมือนกรมป่าไม้ เนื่องจาก ทช. จะต้องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องการขอใช้ป่าชายเลนก่อน จึงจะอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่นี้ได้ ซึ่งก็มีการประสานงานกันทั้งส่วนตัวและทางราชการ คาดว่า
ไม่น่าจะมปีัญหาใด เพียงแต่ต้องรอมติคณะรัฐมนตรี หลังจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ก็จะทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ ขอชะลอการ
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จ่ายค่าชดเชย เนื่องจากว่ากรมป่าไม้ขอให้จ่ายค่าชดเชยอย่างเร็ว ก็จะทำเรื่องไปขอเลื่อนการขอจ่ายค่าชดเชย โดยให้
เหตุผลว่ามหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีในการจ่ายค่าชดเชย 
 4. ในกรณีที่คณะรัฐมนตรียกเว้นมติคณะรัฐมนตรี และ ทช. ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แล้ว ก็จะทำเรื่องขอ
ชะลอไปเช่นเดียวกัน โดยจะขอชะลอการจ่ายค่าชดเชยเหมือนกัน  
 5. ในกรณีที่การขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องจ่ายค่าชดเชย แล้วคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติหรือ
กระบวนการที่ขอไม่ได้ มหาวิทยาลัยฯ ก็จะตั้งงบประมาณในการจ่ายค่าชดเชย โดยการขอตั้งงบประมาณ นั้น มิได้ใช้
เงินสะสม ซึ่งจะมีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29  มกราคม 2556  
ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นว่าในกรณีที่ต้องดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทน ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรอนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ใน
การปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐผู้ขอใช้พ้ืนที่นั้นต้องขอตั้งงบประมาณ เพ่ือให้สำนัก
งบประมาณจัดสรร/อนุมัติงบประมาณให้  

อธิการบดีฯ ชี้แจงเพิ่มเติม 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในคราวประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 234–12/๒๕66  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  ๒๕66  นั้น  เนื่องจากการขอใช้พ้ืนที่ เป็นการ
ขอใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ไม่ใช่ใช้พ้ืนที่ใหม่ เป็นการต่อสัญญา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         
ได้เสนอแนะว่าให้ขอยกเว้น จึงค่อนข้างที่จะเป็นกังวลว่าหากมหาวิทยาลัยฯ ใช้คำว่าขอชะลอ หมายถึงว่า
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะชะลอคือต้องจ่าย ต้องใช้งบประมาณในการชดเชย ถ้าต้องตั้ง
งบประมาณจ่ายค่าชดเชยทั้งในส่วนของกรมป่าไม้และกรม ทช. จะเป็นงบประมาณถึง 30.9 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่า
จะส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยฯ พอสมควร อีกท้ังไม่แน่ใจว่าการตั้งงบประมาณใหม่ ในการที่จะมาชดเชยกับเรื่อง
เหล่านี้จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ หรือหากอนุมัติแต่ให้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ที่คงอยู่เดิม ก็เป็นที่น่ากังวล
ในวิธีการบริหารงบประมาณต่อไป ซึ่งจริง ๆ แล้วมหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้พ้ืนทีม่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 การยกเว้นน่าจะ
ยกเว้นได ้ในกรณีเช่นนี้ จึงมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังไมค่วรออกหนังสือชะลอไป  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. เงื่อนไขประกาศแนบท้ายกรมป่าไม้ ที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องพึงระวังคือ ข้อ 4 วรรคสอง “หากมีความ
ประสงค์จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือมีแผนจะดำเนินกิจการใด ๆ เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ประกาศ ต้องแจ้งเป็น       
ลายลักษณ์อักษรให้กรมทราบ และให้อธิบดีให้ความเห็นชอบก่อน” ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะจะเกี่ยวพันกับ
งบประมาณด้วย ฉะนั้น วิทยาเขตตรัง เมื่อจะของบประมาณก่อสร้างสิ่งใด ๆ จะต้องดำเนินการตามข้อปฏิบัติแนบท้าย
กรมป่าไม ้เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
 2. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การทำ
หนังสือเพ่ือขอชะลอการจ่ายค่าชดเชยก็ดำเนินการไปตามวิธีการที่ถูกต้อง ส่วนการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีอาจจะ
ต้องใช้เวลา และวิทยาเขตตรังควรปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศแนบท้ายกรมป่าไม้ทุกข้อ โดยเรื่องขอยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีมีเหตุผลว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่มาก่อนแล้ว และได้บำรุงรักษาพ้ืนที่เป็นอย่างดีมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเหตุผลอ่ืนๆ ประกอบการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งการที่
มหาวิทยาลัยฯ ขอยกเว้นไป 2 เรื่อง นั้น เมื่อ อว. ส่งเรื่องไปก็จะมีการสอบถามไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและอาจจะสอบถามไปอีกหลายหน่วยที่เกี่ยวข้อง เมื่อสอบถามไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม ก็ต้องให้กรมท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาเพราะกระทรวงฯ คงไม่พิจารณาเองอยู่แล้ว ตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้อง
คอยติดตามต่อไป ส่วนประเด็นที่มหาวิทยาลัยฯ ทำหนังสือไปยกเว้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว แต่อาจจะต้องใช้เวลากว่าจะ
ได้รับคำตอบ ก็ค่อยๆ แก้ปัญหาไป อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นจะต้องจ่ายจริง ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกนาน 
 3. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อสังเกตว่า ตามประกาศของ
กรมป่าไม้ เรื่องนี้เป็นเรื่องชดใช้ในการปลูกไม้ทดแทนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อกฎหมายเปิดช่องทางให้แล้ว คือ
ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ ที่ใช้ พ้ืนที่นี้อยู่ในเงื่อนไขที่จะขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีได้ ฉะนั้นเมื่ออยู่ใน
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยฯ ทำเรื่องขอให้ทาง อว. ดำเนินการยกเว้น ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติ ก็ไม่ได้แปลว่า
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องตั้งงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ  เพราะมีกฎหมายเปิดช่องไว้ให้แล้วว่าจะต้องขอ
ตั้งงบประมาณแผ่นดิน และยังบังคับต่อไปว่าสำนักงบประมาณจะต้องจัดสรรให้ ฉะนั้นในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ     
ไม่น่าต้องกังวลเรื่องที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย เพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลา เมื่ออยู่ในกระบวนการขอยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีในการจ่ายค่าชดเชย ก็บอกเหตุผลว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังอยู่ในกระบวนการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี
อยู่ สรุปว่าเรื่องการขอใช้พ้ืนที่ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขหลายข้อ     
ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบเท่านั้น และอีกประการคือ จากการที่มหาวิทยาลัยฯ เคยได้รับอนุญาตให้ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2535 แล้ว แต่ในขณะนั้นมีข้อผิดพลาดในการส่งมอบ ในการรังวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบพ้ืนที่ที่ประชาชน
บุกรุกหลายราย โดยชาวบ้านที่บุกรุกเหล่านั้นมีผลอาสินอยู่แล้ว แต่มหาวิทยาลัยฯ รับพ้ืนที่มา ซึ่งในฐานะได้รับมา
จากกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยฯ ก็ดำเนินการเจรจาชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้ง
งบประมาณชดใช้ ค่าผลอาสินให้กับประชาชนที่เข้ามายึดถือครอบครองที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังขอใช้ใหม่นี้ 
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ ก็เป็นเหตุผลที่สำคัญเช่นกันที่ ครม. จะพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าไม่
อนุมัติ  สำนักงบประมาณก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้ทางมหาวิทยาลัยฯ   
 4. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าประเด็นที่ต้องมีการปลูกป่าทดแทน ในอดีตเคย
เกิดกรณีเช่นนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ต้องปลูกป่าทดแทนเป็นจำนวนถึง 19 ล้านบาท แต่มหาวิทยาลัยไป
ดำเนินการโดยวิธีการใดก็มิอาจทราบได้ จนไม่ต้องจ่ายเลย ซึ่งก็น่าจะมีวิธีการอยู่ ฉะนั้นเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ ลอง
ดำเนินการตามที่ได้มีคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่าน เนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้พ้ืนที่นี้ เป็นการ
ขอใช้ พ้ืนที่เดิม ไม่ใช่พ้ืนที่ใหม่ เป็นเสมือนการต่ออายุการใช้งาน เหตุใดจึงจะต้องมีการปลูกป่าทดแทน ที่ผ่านมาก็
ไม่ได้มีการปลูกแต่อย่างใด ซึ่งก็ต้องมีการเจรจากันต่อไป แต่เรื่องสำคัญ คือในเงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ 
ข้อ 4 วรรคสอง ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวให้
ถูกต้อง ส่วนประเด็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการ
ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยฯ จะต้องใช้ทางด้านกฎหมายรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเจรจาต่อรอง
ก่อน เพราะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการกับราชการด้วยกัน  
 5. นายธำรงค์  เจริญกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ทุกคนมี
ความเห็นตรงกันว่าที่ดินแปลงนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยที่ดินก็แปลงเดียวกัน ไม่ได้
เป็นการขอเพ่ิมเติม กรม ทช. ก็เป็นกรมที่แยกมาจากกรมป่าไม้เดิม โดยมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่เตรียมข้อมูล และ
อย่าใช้คำว่าชะลอ เพราะคำว่าชะลอแปลว่ารับสภาพที่จะจ่าย ถ้าหากมีการสอบถามมา มหาวิทยาลัยฯ ก็ให้เหตุผล
ไปว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้ง ครม. เพ่ือขอยกเว้น ดังนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐต่อรัฐ จึงไม่จำเป็นต้อง
จ่าย โดยอ้างว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการใช้พ้ืนที่มานานแล้ว เพียงแต่ต่ออายุเท่านั้น และก็ควรมีการเจรจาแบบนอก
ราชการ ซึ่งกรมป่าไม้คงไม่เร่งรัดเรื่องค่าชดเชย สุดท้ายถ้าหากมีปัญหาจริง ๆ อาจจะต้องพ่ึงสำนักงานของอัยการ 



๑๙ 
 

เรียกว่าฝ่ายกรณีพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐด้วยกัน เพราะการตั้งงบประมาณไปจ่ายให้หน่วยงานอ่ืน ก็เป็นการเสีย
ประโยชน์ ฉะนั้น เรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ ต้องเตรียมข้อมูลไว้ให้ชัดเจน    

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการดำเนินการขอใช้พื้นที่
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

4.3  รายงานความคืบหน้าการขอแก้ไขกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ความเป็นมา 
    ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ เสนอหนังสือต่อกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕/๙๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เพ่ือขอแก้ไข
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ฉบับที่ ๓) เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จะควบรวมส่วนราชการ จัดตั้งส่วนราชการใหม่แทนส่วน
ราชการเดิม และเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ความทราบแล้วนั้น 
    บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้ทราบว่า 
ได้พิจารณาหลักฐานในการขอแก้ไขกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัยแล้ว เห็นว่าข้อมูลที่เสนอยังขาดเอกสารหลักฐานสำคัญในหลายประเด็น ประกอบกับมหาวิทยาลัย ฯ มี
การขอปรับโครงสร้างในหลายรูปแบบทั้งการควบรวม การเปลี่ยนชื่อ และการจัดตั้งส่วนราชการใหม่ ซึ่งมีการแบ่ง
การขอปรับโครงสร้างเป็น ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

    1. การควบรวมส่วนราชการ ๓ ส่วนราชการ เป็น ๑ ส่วนราชการใหม่ โดยเป็นการควบรวมส่วน
ราชการเดิม ได้แก่ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตรศาสตร์” ไป เป็น
ส่วนราชการใหม่ภายใต้ชื่อว่า “คณะเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์” 

    2. การควบรวมส่วนราชการ ๑ ส่วนราชการ ได้แก่ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง” 
กับส่วนราชการภายใน ๑ หน่วยงาน คือ “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” ไปเป็นส่วนราชการใหม่ภายใต้   
ชื่อว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล” 

    3. การขอเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ จากเดิม “วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว” เป็น “วิทยาลัยสห
วิชาการและการท่องเที่ยว” 
    4.  การจัดตั้งส่วนราชการใหม่ โดยเป็นการขอยกฐานะส่วนงานภายในให้มีฐานะเป็นส่วนราชการ
เพ่ือทดแทนส่วนราชการที่มีอยู่ ได้แก่ 
     4.1 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการจัดการ (ส่วนงานภายใน) เป็นส่วนราชการแทน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ส่วนราชการเดิม) 
    4.2 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ส่วนงานภายใน) เป็นส่วนราชการแทน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(ส่วนราชการเดิม) 



๒๐ 
 

    ดังนั้น จึงให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอรายละเอียดข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบของโครงสร้างที่ขอ
ปรับปรุงดังกล่าว และจัดส่งข้อมูล และเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
โปรดทราบรายงานความคืบหน้าการขอแก้ไขกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย รายละเอียดดังหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว  
๐๒๐๓.๒/๙๐๘๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องการขอแก้ไขกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานความคืบหน้าการขอแก้ไข
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.4  รายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ  

 ความเป็นมา 
    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยการบริการให้คำปรึกษา การ
จัดให้มีพ่ีเลี้ยง และการติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ นั้น 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในข้อ ๖  แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแห่นงทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้จำนวนไม่เกินสี่คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่เป็นบุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกลุ่มสาขาวิชาหรือการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ เพ่ือทำหน้าที่ตามความในข้อ ๘ 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแห่นงทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 
    1. ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ในการ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

   2. เป็นพ่ีเลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการสอนและผลงานทางวิชาการ 
    3. กำกับและติดตามการจัดทำเอกสารการสอนและผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

    4. ร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 
    5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 

    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 



๒๑ 
 

    ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแห่นงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดให้เมื่อมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพัฒนาตำแหน่งทาง
วิชาการ  

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับทราบรายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ 

4.5  รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา    
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์   

ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 232 -10/2566 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ของ    
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 120,000 บาท      
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น 
   เนื่องจากรายการจัดซื้อดังกล่าว จัดอยู่ในประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม จากเดิม หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ชุด
ผ่าตัดกระดูก เปลี่ยนเป็น หมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน รายการวัสดุชุดผ่าตัดกระดูก ตาม
จำนวนหน่วยและวงเงินงบประมาณเท่าเดิม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวแล้ว 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมงานฝึก
ทักษะวิชาชีพนักศึกษา ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
หมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

4.6  รายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการรื้อถอนอาคาร 02 และปรับพ้ืนที่ ของเงินรายได้สะสม
ส่วนกลางสงขลา   

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 232 -10/2566 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา รายการโครงการ  
รื้อถอนอาคาร 02 และปรับพ้ืนที่ จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) นั้น 
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   เนื่องจากงานออกแบบได้จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาโครงการแล้วเสร็จ พบว่า
งบประมาณใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 498,576.55 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)   
ซึ่งจากการของบประมาณเดิมเป็นการประมาณการ การรื้อถอนแบบแยกชิ้นส่วนทำให้มีราคาต้นทุนสูง และจากการ
จัดทำแบบรูปรายการและการสืบราคาจากผู้ประกอบการรับจ้างรื้อถอน ลักษณะการรื้ออาคาร 02 เป็นแบบการรื้อ
ทำลาย ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการรื้อแบบแยกชิ้นส่วน  กองกลาง จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ จากเดิม โครงการ
รื้อถอน อาคาร 02 และปรับพื้นที่ เปลี่ยนเป็น โครงการรื้อถอน อาคาร 02 และปรับพ้ืนที่พร้อมขายทอดตลาด
วัสดุจากการรื้อถอน และขอปรับลดงบประมาณตามประมาณการค่าใช้จ่ายจริง จากเดิม จำนวน  4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) เป็น จำนวน 498,576.55 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)  

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้กองกลาง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากเดิม จำนวน 4,000,000 บาท 
เป็นจำนวน 498,576.55 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์) ภายใต้ชื่อโครงการ
เดิม  
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการรื้อถอนอาคาร 02 และปรับ
พ้ืนที่ ของเงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโครงการรื้อถอนอาคาร 02 และปรับพื้นที่ ของเงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 233-11/2566 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติร่างแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน) นั้น 

  ในการนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศใช้แล้ว 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ โดยทุกหน่วยงาน จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ และเป็น
แนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
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  พันธกิจ 1 :  ผลิตกำลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
  พันธกิจ 2 :  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้าง 
                               มูลค่าเชิงพาณิชย์   

 พันธกิจ 3 :  ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  พันธกิจ 4 :  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการใน ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบในร่างแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังนี้ 

     - ในสารบัญ จะมียุทธศาสตร์ทั้งหมดอยู่ 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในหน้า 12  มี 5 พันธกิจ แต่ที่ไม่พบใน
การจัดสรรงบประมาณ คือพันธกิจที่ 3  ซ่ึงไม่มีงบประมาณใส่อยู่ในนั้น ซึ่งเป็นพันธกิจที่ต้องดำเนินการ 
     - ในหน้า 9  มาตรการที่ 3.1.2  จะเป็นงบประมาณเงินรายได้ 306,173,760 บาท บวกด้วย   
งบประมาณแผ่นดินอีก 648,610,200 บาท แต่พอเรื่องเดียวกันในหน้า 70 กลับเป็นงบประมาณเงินรายได้  
330,272,520 บาท บวกด้วยงบประมาณแผ่นดิน 809,642,600 บาท ซึ่งตัวเลขไม่ตรงกัน และค่อนข้างต่างกัน  
     - ในหน้า 61 มีพันธกิจที ่2 และพันธกิจที่ 4  แต่ไม่มีรายละเอียดของพันธกิจที่ 1  และ 3   
 2. เนื่องด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าไตรมาส 3 แล้ว เป็นที่น่ากังวลว่าเมื่อประเมินแผนการ
ปฏิบัติงาน จะไม่บรรลุตัวชี้วัดค่อนข้างมาก ฉะนั้นจึงอยากจะเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ถ้าหากว่าสภา
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเป็นขอบเขตกว้าง ๆ ว่าการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เป็นต้นไป สภา
มหาวิทยาลัยฯ อยากจะเน้นในเรื่องอะไรเป็นหลัก  เช่น เน้นในเรื่องของการศึกษาเป็นหลัก เน้นในเรื่องการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษาเป็นหลัก หรือจะลดเรื่องสิ่งก่อสร้างที่คิดว่าไม่ได้เกิดประโยชน์มาก คือ ถ้าหากสภา
มหาวิทยาลัยฯ  มีแนวนโยบายคอยกำกับ การจัดทำแผนก็จะชัดเจนขึ้น และอาจจะผลักดัน หรือพยายามเกลี่ย
งบประมาณไปทางด้านงานวิจัย หรือในเรื่องของทางวิชาการมากขึ้น หากเป็นเช่นนั้นการจัดทำแผนพร้อมกับตัวชี้วัด  
ก็จะเปลี่ยนไปด้วย โดยในปัจจุบันบางตัวชี้วัดที่วัดได้ 100% มีความชัดเจนหรือไม่ จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ 
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้า 100%  แล้ว ไม่ได้ทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลย แสดงว่าตัวชี้วัดนั้น   
ไม่ควรนำมาเป็นตัวชี้วัด ก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดนั้น   

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  
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7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้หอสมุด พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการการให้บริการ
หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก จึงเห็นสมควรกำหนด
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้หอสมุด  เพ่ือให้บริหารจัดการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหอสมุดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจ นั้น 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้หอสมุด พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที ่ 3/๒๕๖7 เมื ่อวันที ่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖7      
จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
ว่าด้วยการใช้หอสมุด พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการใช้หอสมุด พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม  ๒๕67  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

 



๒๕ 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑)  นายอรุณ ลูกจันทร์ 
   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๕ เรื่อง ตำรา ๑ เล่ม
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๒)  นายจตุพร จิรันดร   
 
   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง และตำรา ๑ เล่ม 
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้ รับผลงานวิจัย เรื่ อง ระบบ
บริหารจัดการการลาฝ่ายบุคคล 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วน
สมบูรณ์    

๓)  นายถาวร เกื้อสกูล     
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์ 

๔)  นางสาวอภิชญา 
  ขวัญแก้ว   

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา 
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ) 

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1.  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖7  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖7 

   2.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 



๒๖ 
 

    2.1  นายอรุณ ลูกจันทร์  จากตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์    
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.2  นายจตุพร จิรันดร  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานวิจัยเรื่อง ระบบ
บริหารจัดการการลาฝ่ายบุคคล กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วนสมบูรณ ์
  2.3  นายถาวร เกื้อสกูล  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ไม่ก่อนวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่น    
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.4  นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
การศึกษา อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ไม่ก่อนวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล    
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  อุดมศึกษา
มอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ.  
๒๕๖๕ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
  3. รับรองมติที่ประชุม   
 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๑ 

 ความเป็นมา 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
รอบที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน ๖๐ อัตรา ซึ่งจะ
สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทำ
คำขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ โดยแนวทางการจัดทำ



๒๗ 
 

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๖ ให้กำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการในภาพรวมไม่เกิน
จำนวนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ และให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที ่ทำ
หน้าที่เหมือน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
– ๒๕๗๑ ก่อนเสนอ คพร. ให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 
 ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้หน่วยงานเจ้าของอัตราจัดทำข้อมูล 
เพ่ือประกอบการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ และผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเพ่ือบริหารอัตรากำลังบุคลากร ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวนอัตรา ที่กำหนดในกรอบ
พนักงานราชการ รอบท่ี ๖ จำนวน ๖๐ อัตรา แยกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน   ๕๔ อัตรา 
 กลุ่มงานบริการ จำนวน    ๖ อัตรา  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๖ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ เพ่ือเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. พิจารณาต่อไป  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ    
รอบที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ ดังเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเสนอไปยัง   
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. พิจารณาต่อไป และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1  การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ 

ความเป็นมา 
  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามความในมาตรา 15(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จำนวน 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการ
ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 กันยายน 2567  ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านการศึกษา ได้
ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั ้งแต่วันที ่ 22 
พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เป็นผลทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่า งลงก่อนครบวาระ จำนวน
หนึ่งคนนั้น 



๒๘ 
 

 ตามความในมาตรา 16 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
กำหนดให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้น
จากตำแหน่ง ซึ่งหากได้มีการดำเนินการให้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ผู้ที่มาแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับ วาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือถึงวันที่ 11 กันยายน 2567 ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 16 วรรคห้า ซึ่ง บทบัญญัติ
มาตราดังกล่าวยังได้กำหนดไว้อีกว่า ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรง
ตำแหน่งแทนก็ได้ และให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ มีอำนาจและปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 17 ต่อไปได้ 

  ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เหลืออยู่
เพียง 113 วัน หากมีการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ก็สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 90 วัน แต่ใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งหากพิจารณาโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติในการเสนอ
เรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แล้ว กระบวนการที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนอาจจะไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน 2567 โดยในกรณี
ดังกล่าวเช่นนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เคยมี หนังสือแจ้งแนว
ปฏิบัติมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.5(14)/169 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ใจความสำคัญว่า 
“เนื่องจากกระบวนการนำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนั้น จะต้องพิจารณากลั่นกรอง
การดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ซึ่งกระบวนการ
พิจารณาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาตามสมควร ทั้งนี้ หากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งภายหลังวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว อาจเกิดปัญหาข้อ
กฎหมายได้และเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง” 

  ด้วยเหตุนี้  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา
ดำเนินการตามมาตรา 16 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  และให้
สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าท่ีมีอยู่มีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 17 ต่อไป
ได้ โดยให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 ราย พร้อมกัน ภายใน 
90 วันนับแต่วันที่ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 เป็นต้นไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 16 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มี
อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 17 ต่อไปได้ โดยให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 ราย พร้อมกัน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ ตั้งแต่วันที่ 
12 กันยายน 2567 เป็นต้นไป 



๒๙ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติให้ “ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15(3)  
(4) หรือ (5) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดำรง
ตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู ้ซึ ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้ง หรือได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที ่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มี  ผู้ดำรง
ตำแหน่งแทนก็ได้” และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
0227.5(14)/169 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อสังเกตว่า กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาออกแล้วว่างก่อนจะครบวาระ ประมาณ 113 วัน ซึ่งตามกฎหมายบอกว่า ถ้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ต้องเข้าสู่
กระบวนการสรรหา ถ้าดูกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เหมือนกับว่าผู้ที่ต้องปฏิบัติก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือในเมื่อ
มากกว่า 90 วันก็ต้องสรรหา แต่กรณีนี้ถ้าหากสรรหาแล้ว ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ตามที่ปฏิบัติหรือไม่ ก็ไม่อาจที่จะ
สัมฤทธิ์ผลได้ เพราะกระบวนการในการสรรหาก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร อีกประการคือแม้จะสรรหาได้ภายใน 90 วัน 
แต่การเข้าสู่กระบวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นเดียวกัน ถ้าหากจะให้สภามหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการสรรหาให้เป็นไปตามข้อบังคับนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อราชการหรือทำให้ราชการเสียหายมากกว่ากัน  ในแง่ที่
เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นได้ชัดว่าไม่ทันแน่นอน ไม่เกิดประโยชน์ต่อราชการ แต่ถ้าถามในแง่ว่าเกิดความเสียหาย
หรือไม่ ก็เสียหายในประเด็นการเสียเวลา และการสรรหาต้องมีการประชุม กรรมการบางท่านอาจจะต้องเดินทาง ก็ต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางอีก ฉะนั้น ก็เห็นได้ชัดถึงค่าเสียหาย สภามหาวิทยาลัยฯ ก็น่าจะพิจารณาได้ว่าเมื่อคำนึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ผลได้ผลเสียต่อราชการแล้วอันไหนจะมีมากกว่ากัน  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
มาตรา 16 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และให้สภา
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่มีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 17   
ต่อไปได้ โดยให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 ราย พร้อมกัน 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 เป็นต้นไป ดังเสนอ 
และรับรองมติที่ประชุม 

8.2  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 238-4/2567 เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามคำสั่ง
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 นั้น 

  ตามความในข้อ 8  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัยแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์คณะหนึ่ง 



๓๐ 
 

    เนื ่องจากกรรมการตามข้อ 8(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
คัดเลือกเป็นรองประธาน ราย ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระ เนื่องจากลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 22 
พฤษภาคม  2567 จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งรองประธานด้วย 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 แทนตำแหน่งที่
ว่างลง โดยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นรองประธาน โดยให้ดำรง
ตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย” และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556    

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งนายสาธิต  พุทธชัยยงค์ เป็น
กรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566  แทนตำแหน่งที่ว่างลง  ตามข้อ 8(2) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นรองประธาน  ตั้งแต่วันที่ 30  พฤษภาคม  2567 
เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม 

8.3  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ แทนตำแหน่ง      
ที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 238-4/2567 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 17/2567  ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 นั้น เนื่องจาก ศาสตราจารย์ 
อลงกลด  แทนออมทอง อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ซึ่ง แต่งตั้งจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิก่อน
ครบวาระ เนื ่องจากลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ตั ้งแต่วันที ่ 22 พฤษภาคม  
2567 จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ด้วย  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติ  



๓๑ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย”    

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ไม่แต่งตั้งอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และรับรองมติที่ประชุม 

8.4  พิจารณาการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ราย นางสุทธยา สมสุข 

 ความเป็นมา 
  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เสนอเรื่องการพิจารณารับทราบการแต่งตั้งและ

ให้ความเห็นชอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย  นางสุทธยา     
สมสุข สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และต่อมาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที ่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที ่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ได้
พิจารณากรณีการกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของบุคคลดังกล่าวแล้วเห็นว่า งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ ๓๙ 
ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่ปรากฏหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารที่ระบุว่า บทความเรื ่อง
ดังกล่าวมีผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) เป็นบุคคลภายนอกที่ต่างสังกัดกับผู้ขอที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  ทั้งนี้ หากวารสารใดไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อและ
สังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิได้ แต่มีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสารว่าบทความวิจัยเรื ่องนั้น ๆ มีผู ้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) เป็นบุคคลภายนอก ซึ ่งไม่ได้สังกัดเดียวกับผู้ขอ และมาจากหลากหลาย
สถาบันอย่างน้อย ๓ คน พร้อมทั้งระบุจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้โดย
อนุโลม จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาทบทวนรายละเอียดดังหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.5/1030 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 
เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่
กำหนดเพ่ิมขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง ดังแนบ  
  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  3/2567 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2567 ได้พิจารณาการรับทราบการให้ความเห็นชอบตำแหน่งข้าราชการ ราย  นางสุทธยา สมสุข    
ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. แล้ว เห็นว่า ควรให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งขอหนังสือ
รับรองการประเมินคุณภาพบทความจากกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยหนังสือดังกล่าวให้มีข้อความระบุว่าผ่านกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพบทความจากกองบรรณาธิการ 
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งมาจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่าน และอยู่ต่างสังกัด 
กับเจ้าของบทความ ซึ่งฉบับเดิมไม่ระบุข้อความดังกล่าว และให้มหาวิทยาลัยฯ ส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวพร้อม
ผลงานทางวิชาการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการ



๓๒ 
 

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที ่กำหนด
เพ่ิมข้ึนได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการรายดังกล่าวอีกครั้ง 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาการรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางสุทธยา สมสุข  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย    
ว ่าด ้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบการแต่งตั้งและเห็นชอบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางสุทธยา สมสุข ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  

 
8.5  หารือหัวข้อในการจัดโครงการสัมมนาด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัย)   

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
มีการวางแผนในการจัดโครงการสัมมนาด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัย) โดยกำหนดการจะจัดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม 2567  ณ อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหลังจากประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2567  หลังจากนั้นก็จะเป็นการ Retreat สภามหาวิทยาลัยต่อ  นอกจากนี้จะขอเรียนเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ไปดูพ้ืนที่เกาะราบ ในคราวเดียวกันด้วย ส่วนกำหนดการวัน เวลา เพ่ือเตรียมการเดินทางที่
แน่นอนนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จะได้แจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีคณะกรรมการชุดเล็กก่อน เพ่ือเสนอหัวข้อในการ  Retreat เพราะหาก
หารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นที่ประชุมใหญ่จะกำหนดหัวข้อได้ยาก เนื่องจากกรรมการต่างคนก็     
ต่างคิดเห็นกันไปในหลายเรื่อง มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีการไปพิจารณารายละเอียดมาก่อน แล้วค่อยมานำเสนอ  
 2. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 238–4/๒๕67 เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา 
ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยฯ ควร
จะมีการ Retreat เพ่ือแสดงความคิดเห็นในเรื่องทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อนาคตควรจะเน้นที่จุดไหน
บ้างที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วปัญหาของ
มหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันนี้ ก็คือเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่ค่อนข้างจำกัดและในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็ลดลง   
ตลอด แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะลดลงไม่เท่าไหร่ เพราะว่ารายได้เพ่ิมขึ้น ฉะนั้นถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ ใช้ SWOT เป็น
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เครื่องมือในการวิเคราะห์ จุดที่น่าจะให้ความสำคัญมาก ๆ ก็คือการเพ่ิมรายได้จากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  
เพราะใน มทร. ด้วยกันในบางแห่งจะเน้นเรื่องการหารายได้ การจัดหลักสูตรระยะสั้น อย่างเช่น มทร.ธัญญบุรี       
ที่มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ นอกจากนี้เรื่องหลักสูตร
ระยะสั้น เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะจัดให้มีขึ้นด้วย  
 3. ลักษณะรูปแบบการจัด Retreat สภามหาวิทยาลัย ควรจะให้ผู้บริหารไปร่วมด้วย และกิจกรรม  
ที่จะทำ ควรจะต้องมีประมาณ 2 ประเด็น โดยประเด็นแรกคือมหาวิทยาลัยฯ ต้องเริ่มต้นมาประเมินกันก่อนว่า
ระยะเวลาที่ผ่านมา แผนที่มหาวิทยาลัยฯ วางไว้กับที่สัมฤทธิ์ผล ความเป็นจริงนั้นเป็นตามที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการ
หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ส่วนประเด็นที่สอง ในภายภาคหน้ามหาวิทยาลัยฯ จะไปอย่างไร โดย
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีกรรมการชุดเล็กเตรียมการก่อนว่า Pain Point ของมหาวิทยาลัยฯ น่าจะออกมาเป็น
รูปแบบไหน ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าควรจะต้องทำ
อะไรบ้าง และสิ่งที่เคยพูดกันว่าอยากจะทำ เพราะเหตุใดจึงทำไม่ได้ และจะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไป ฉะนั้นในการ 
Retreat หากให้ผู้บริหารเข้าร่วมด้วยจะดีมาก จะได้ทราบความเป็นจริง เพราะว่าสภามหาวิทยาลัยฯ ก็มองในอีก
บริบทหนึ่ง ผู้ทำงานก็มองอีกบริบทหนึ่ง ส่วนประเด็นที่คิดว่าควรจะมีในการ Retreat คือเรื่องความเข้มแข็งทาง
วิชาการในอนาคต โดยวางแผนไว้อีก 5-10 ปีข้างหน้า ว่าควรจะต้องเตรียมการรองรับอะไรบ้าง  
 4. การจัด Retreat ในเบื้องต้น ควรจะมีใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
     4.1 การที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องพ่ึงพาตนเองให้ได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการในเรื่อง
ของจำนวนนักศึกษา งบประมาณ หรืออะไรก็ตามมาดำเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
นอกจากนี้ ควรจะต้องมีการไป Upskill และ Reskill กับโครงการนอกหลักสูตรและในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็
มีการดำเนินการอยู่แล้ว และต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งในปีนี้การที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการนำบุคลากรไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ การจัดกิจกรรมแคมป์กับมหาวิทยาลัยชายแดน นั้นเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ที่มีการร่วมมือกับต่างประเทศ
มากขึ้น  
     4.2 เรื่องเชิงวิชาการ (Academic) โดยในการจัดหลักสูตร จะต้องได้รับการรับรองระดับสากล 
ให้ได้ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยฯ ต้องประกัน Outcome ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ Sustainable หรือว่าจะไปต่อสู้
กับกระแสโลกได้อย่างไร ฉะนั้นตอนที่กำหนด Graduate Attributes ของมหาวิทยาลัยฯ ควรกำหนดให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ว่ามีอะไรบ้าง ต้องกำหนดตรงนี้ให้ชัดเจนว่าจะต้องให้ Outcome ของมหาวิทยาลัยฯ  
นั้นโดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนให้ได้ นอกจากนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องการสร้าง Excellence ของมหาวิทยาลัยฯ  
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ให้ได้ จากที่มหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่น
อยู่แล้ว เช่น ธนาคารปูม้า การเลี้ยงหอยนางรม โซล่าเซลล์ ซึ่งในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยฯ ก็มีการดำเนินการกัน แต่
ว่าของมหาวิทยาลัยฯ นั้น จะเอาอะไรเป็นจุดเด่น ฉะนั้น ก่อนจะมีการ Retreat มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการ
แบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มหารือกันว่าจะทำเรื่องใดซึ่งเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่แล้ว ตรงนี้หากจะตั้ง
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศได้ คงจะได้จำนวนหลายศูนย์ แต่ว่ามหาวิทยาลัยฯ อยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เรื่องที่
น่าสนใจควรจะดำเนินการด้วย เช่นเรื่อง Energy Saving เรื่องวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ เรื่องเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 
(Sustainability)  ฉะนั้นในส่วนของ Academic จะต้องสร้างให้ยั่งยืนอยู่แล้ว แต่ทางด้านการสร้าง Excellence 
จะต้องนำเอาวัฒนธรรมของโลกมาประกอบด้วย เช่น เรื่อง Carbon Footprint เป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของ
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะเน้นไปที่เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ทั้ง 17 ข้อ ว่าตัวไหนไปสนับสนุนตัวไหนได้บ้าง 
และนำเอาที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างความโดดเด่นต่าง ๆ ไปอธิบาย อย่างเช่น ในข้อ 14 “Life Below Water” นั้น 
จะเกี่ยวข้องหมดเลยทางด้านการประมง ซ่ึงในแง่ของการวางแผนของอธิการบดีชุดต่อในวาระอีก 4 ปีข้างหน้า ต้อง
กำหนดไว้เลยว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีกี่ศูนย์ แต่ละศูนย์จะดำเนินการอย่างไร หากมีการจ้างอาจารย์มาเปิดคอร์ส  
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พิเศษ ก็ควรจะมี Incentive ให้อาจารย์เพ่ิมเติม และต้องออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรับงาน ซึ่งการมีศูนย์
เหล่านี้ จะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมากมาย เพียงแต่ว่าเมื่อคิดแล้วจะต้องดำเนินการ ให้เกิดเป็น
รูปธรรม 
     4.3 Center Facility มหาวิทยาลัยฯ ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ไปในระดับชาติหรือระดับสากล
เริ่มต้นตั้งแต่ห้องสมุด การลงทะเบียนเรียนให้เป็นออนไลน์ทั้งหมดให้ได้ แล้วก็สามารถรู้ Development ของ
โรงเรียนมัธยม สร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ เพราะการที่มีจำนวนเครือข่ายที่แน่นอน มหาวิทยาลัยฯ สามารถ
ไปสร้างคนตั้งแต่ระดับมัธยมได้เลย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีระบบคอมพิวเตอร์ทีท่ันสมัย ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง อาคารสถานที่ที่พร้อม และมีศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning Center)  
     4.4 การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ  เช่น โรงพยาบาลสัตว์ที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ทุ่งใหญ่)  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (วิทยาเขตตรัง) และหอพักของทุกพ้ืนที่ จะต้องเอาเข้ามาอยู่ในส่วนกลาง
แล้วบริหารจัดการ ส่วนการนำที่ดินไปทำประโยชน์ โรงแรม ก็ควรดำเนินการให้เป็นแบบเอกชน แต่จะให้เป็นเอกชน
ไดอ้ย่างไรนั้น ก็ต้องช่วยคิดกันต่อไป 
 5. การจัด Retreat ที่จะเกิดขึ้นนั้น เพ่ือให้เกิดผล มหาวิทยาลัยฯ ก็มีข้อมูลพ้ืนฐานอยู่แล้วพอสมควร 
และหนึ่งในนั้นก็คือผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการอยู่หลายท่าน  ซึ่งก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด และ
มีการใช้ตัวชี้วัดอย่างเป็นทางการที่บอกถึงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม ในทุกพ้ืนที่ที่มีอยู่ โดยจากการ
ประชุมของคณะกรรมการกำกับ ฯ ครั้งล่าสุด ได้เห็นข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก ลงไปในรายละเอียดทั้ง
ภาพรวม และทั้งในระดับพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะนำตรงนี้มาเป็นประเด็นในการกำหนดการ Retreat 
ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเป็นผลการวิเคราะห์ มทร .ศรีวิชัย ได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่สำคัญที่ควรจะเป็นหัวข้อในการ 

Retreat ก็คือมหาวิทยาลัยฯ จะแก้ไขอย่างไร กับปัญหาที่มหาวิทยาลัยฯ ก็ทราบเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพราะที่
ผ่านมาตัวชี้วัดบางตัวก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น ฉะนั้นการ Retreat ครั้งนี้  ควรจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง ให้เกิด Action อย่างแท้จริง  
 6. ประเด็นเพ่ิมเติมที่ควรจะมีในการ Retreat คือเรื่องปรัชญาของอุดมศึกษา ถ้าหากเมื่อใดที่
มหาวิทยาลัยฯ มองว่าจำนวนนักศึกษานั้นเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย นั่นเป็นการมองที่ผิด ซึ่งที่ผ่านมากลายเป็นว่า 
มหาวิทยาลัยฯ ไปเน้นตรงนั้น เหตุใดมหาวิทยาลัยฯ ไม่มองเทรนด์ที่เป็นจริง เหตุใดไม่มองว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า 
มหาวิทยาลัยฯ จะทำอย่างไรถึงจะเป็นอิสระจากจำนวนนักศึกษา โดยจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มี
ชื่อเสียงอยู่ได้โดยมีจำนวนนักศึกษาไม่มาก ดังนั้น ในระหว่างนี้มหาวิทยาลัยฯ จะทำเช่นใด จะมีกลยุทธ์ใดที่จะ      
ไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้น ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยฯ จะตั้งบริษัท Enterprise ขึ้นมา อาจจะไปได้ล่าช้า ฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยฯ คงจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้น เรื่องอ่ืนก็ดำเนินการไปแต่ว่าส่วนนี้    
เน้นเป็นพิเศษ และในปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์ว่าโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยนั้นแย่มาก
แล้ว สู้ใคร ๆ ไม่ได้ เพราะว่าประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออก แต่ว่ากลับขายของถูก จึงทำให้ไม่สามารถทำให้ Value 
Added ได้ ดังนั้นเหตุใดมหาวิทยาลัยฯ ไม่คิดจับเรื่องนี้ อย่างเช่น ยางพารา สมุนไพรต่าง ๆ หากมหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการ มีการวางแผนดี ๆ ก็น่าจะไปได้  
 7. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะสร้างรายได้ โดยใช้โครงสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ทาง
ธรรมชาติที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่แล้ว อย่างเช่น การทำ Camping เพ่ือที่จะหาทางให้นักศึกษามาเป็นลูกค้าของ
มหาวิทยาลัยฯ เช่น ตั้งแคมป์ที่ใช้สถานที่ชายทะเล เพราะนักศึกษาในภูมิภาคอ่ืน อาจจะไม่ค่อยได้ไปทะเล ลอง
จัดทำและหากลุ่มนักศึกษาจาก 9 มทร. ด้วยกัน ซึ่งหลัก ๆ ก็คือที่นครศรีธรรมราช (ขนอม) ตรัง และสงขลา ฉะนั้น
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มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเรื่องแคมป์เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าสามารถจะหารายได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ หาก
ลองพิจารณาดูจากกลุ่มเหล่านี้ว่าต้องการอะไร หรืออาจจะทำทัวร์ในออนไลน์ อย่างไรก็ตามในการดำเนินการก็ต้องดู
ตลาดเป็นหลักด้วย  
 8. เรื่องการสร้างหลักสูตรตามใจผู้เรียน หากมองตลาดในปัจจุบันนี้ ถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ ลองทำ
เป็นหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) จากสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่จริงจะได้หรือไม่ โดยมองกลุ่ม Startup, SME 
หรือชาวบ้านทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าไปต่อยอดได้เลย เพราะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีหลาย ๆ 
คณะที่ไปทำร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน แต่มหาวิทยาลัยฯ กลับไม่ได้มีรายได้ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงวิจัยมากกว่า หาก
มหาวิทยาลัยฯ คิดจะต่อยอด โดยการให้คณะต่าง ๆ อาจารย์ บุคลากรในคณะ รวมถึง Startup ช่วยกันคิด ช่วยกัน
เสนอความเห็น แล้วผู้บริหารโดยคณบดี ผู้อำนวยการค่อยนำมาเสนอในการ Retreat น่าจะได้ประโยชน์ เพราะว่า
มหาวิทยาลัยฯ มีของดี แต่ไม่เคยคิดว่าจะทำเช่นใดจึงจะได้รายไดจ้ากตรงนั้น 
 9. ประเด็นที่ควรจะนำมา Retreat ได้แก่เรื่องการบริหารงบประมาณ การสร้างรายได้ด้วยการ
จัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมาก เพราะหลาย ๆ ความคิด หากจะ
เริ่มต้นหารือก็มักจะกล่าวถึงเรื่องงบประมาณกันก่อนเป็นประเด็นใหญ่ จากการพูดถึงเรื่องงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการปรับโครงสร้างอะไรก็ตามแต่ และยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือ เรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งในปัจจุบันหลาย ๆ มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีการ
กล่าวถึงและดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ นั้น หากไปดูในเรื่องของแผนต่าง ๆ ที่รองรับ SDGs 
จะยังไม่เห็นแผนงานที่ชัดเจน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยังสามารถทำให้เรื่องดังกล่าวชัดมากขึ้นในปีถัดไป  
 10. เรื่อง Pain Point ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ หลายท่านกล่าวถึง ควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้ 
Pain Point ของสภามหาวิทยาลัยฯ กับของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็น Pain Point  เดียวกันเสียก่อน จะทำเช่นไร
ให้สภามหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ มองภาพเดียวกันให้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการไปประชุมเพ่ือหา 
Pain Point  กันก่อนเป็นเรื่องที่ดี แต่หากว่าเป็นการประชุม โดยไม่มีโจทย์ในการหา อาจจะกลายเป็น Pain Point 
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรือมีหลากหลายจนเกินไป แต่ถ้าหากมีโจทย์กำกับ เช่น สมมุติมีโจทย์ ว่าต้องการหา Pain 
Point จากการที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นหนึ่งในภาคใต้ด้านความยั่งยืน ด้วย
การพ่ึงพาตัวเอง รองรับการออกสู่นอกระบบ ทำนองนี้ แล้ว Pain Point ของแต่ละอาจารย์ พยายามมองไปกับ
ทิศทางที่จะไปว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ที่จะเป็น Pain Point ที่ทันและได้ประโยชน์ ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ      
มิเช่นนั้น ต่างคนก็ต่างจะพูดแต่ Pain Point เดิม ๆ โดยไม่ดูเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
ก็ทราบปัญหาและมีแนวทางอยากจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์  4 ข้ออยู่แล้ว แต่พบว่ายุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวกับความโดดเด่นทางด้านการศึกษาก็ยัง ไม่ชัดเจน มีการวัดที่จำนวนนักศึกษา หรือแม้แต่เรื่องการสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม ฉะนั้น ก็คงต้องมาดูให้ชัดว่างบประมาณงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปีนั้น เป็นงบประมาณที่มาด้วย
ความสามารถงานวิจัยจริง ๆ หรือไม่ หรือเป็นแค่การที่มหาวิทยาลัยฯ ไปได้โครงการของทางราชการมา แต่ถ้าหาก
มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะหางบประมาณจากผลงาน งานวิจัยของคณาจารย์และของคณะต่าง ๆ เอง ตรงนั้นจะ
ค่อนข้างที่จะยั่งยืน และไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าปีหน้างบประมาณจังหวัด งบประมาณรัฐบาลจะมีมาหรือไม่  ฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยฯ คงต้องเน้นเรื่องงานวิชาการกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับ
เป้าหมายในการขับเคลื่อนคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางทางวิชาการด้วย เพราะว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ ไม่มี
เป้าหมาย การที่จะให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจจะทำได้ยาก เพราะว่าคณาจารย์ก็ต้องใช้เวลาในการ
สอนมาก จะทำงานวิจัยก็ลำบาก แต่ก็ต้องทำเพราะคณาจารย์ก็ต้องเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้มีงานวิชาการ
และงานวิจัยใหม่ ๆ ในการที่จะดึงดูดนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นตัวทำให้อาจารย์เพ่ิมประสบการณ์ต่าง ๆ 
เปลี่ยนมุมมองหลาย ๆ อย่าง ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรตั้งเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการไว้เป็นเป้าหมายและ
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เป็นตัวชี้วัดด้วย ถึงแม้ว่าจะทำได้ยาก แต่ก็ต้องเริ่มทำ มิเช่นนั้นก็จะเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมี
ยุทธศาสตร์ในเรื่องของดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่คืบหน้า แม้แต่การประกาศว่าจะเป็นองค์กรดิจิทัล ก็ยังไม่
ประกาศออกมา อีกทั้งเรื่องการหารายได้ต่าง ๆ ด้วย ฉะนั้น ต้องมีการหารือในสิ่งเหล่านี้ เพ่ือให้ทุกคณะมองเห็น
ปัญหาเหมือนกัน มองเห็นทิศทางที่ต้องก้าวไปพร้อมกัน บางคณะอาจจะไม่สามารถที่จะก้าวไปลำพังได้ ต้องมีคณะ
อ่ืนในการที่จะสนับสนุน เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็จำเป็นต้องพ่ึงพากัน ไมใ่ช่ต่างคนต่างไป  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี ได้กล่าวว่า ในการ Retreat ครั้งนี้ เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ ดังนั้น ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลเรื่องแผน ในเรื่องตัวข้อมูลต่าง ๆ เบื้องต้นทั้งหมดก็จะ
ดำเนินการจัดทำ Proposal ให้ก่อน 1 ชุด เพ่ือจะเป็น Guideline ในเชิงการวิเคราะห์ให้กับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่จะ Retreat จริง ทั้งนี้ ในภาพของวิทยาเขตต่าง ๆ อาจจะต้องลงภาพถึงพ้ืนที่ให้ด้วย เพราะว่า
แต่ละพ้ืนที่จะมีปัญหาไม่เหมือนกัน ซึ่งหลังการ Retreat ในครั้งนี้ สิ่งที่ต้องการจะขอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ คือเรื่อง
ของการปรับตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัดบางตัววัดได้ 100% แต่ไม่ได้ส่งผลอะไร ก็เหมือนไม่ได้อะไร ฉะนั้นตัวชี้วัดทั้งหมด
ต้องเป็นตัวชี้วัดที่มี Impact โดยตรงต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ซึ่งต่อไปตัวชี้วัดอาจจะเหลือแค่ 
12 ตัวชี้วัดก็ได้ แตเ่น้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เน้นไปทางพ้ืนที่  
 12. การหา Pain Point ควรจะพิจารณาด้วยว่าการสื่อสารที่สะท้อนจากระดับบนลงสู่ระดับล่างหรือ
จากล่างขึ้นบน นั้น Pain Point ต่าง ๆ ควรจะจัดลำดับความสำคัญ (Priority) และควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เข้าสู่ปีที่ 2 
แล้ว ควรดูด้วยว่าผลเป็นอย่างไรบ้าง ในส่วนของ Pain Point บางตัว ถ้าหากไม่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์มาก      
ก็ค่อยว่ากันไป แต่ Priority ที่สำคัญ คือเรื่องของงบประมาณที่ต้องมองเป้าหมายเดียวกันในเรื่องของการปรับ
งบประมาณ ฉะนั้นในการสื่อสาร ข้างล่างจะต้องทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ กำลังเดือดร้อน หรือประสบปัญหาอยู่ หรือ
มีอะไรก็ควรจะรับรู้ตรงกัน แล้วเรื่องนี้ควรวาง Priority เป็นกลุ่มเสีย กลุ่มอะไรที่มีผลกระทบมากที่สุด ใน 10 เรื่อง
แรกต้องดำเนินการทันท ีแต่ว่า Pain Point ต้องตรงกันระหว่างบนลงล่าง และล่างขึ้นบน  
 13. ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ที่เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากนำไปใช้ในการ 

Retreat ในแต่ละหัวข้อ เช่น เรื่องหลักสูตร นอกจากนี้หากมีการวางแผนในเรื่อง Unit Cell ได้ก็จะเป็นการดี โดย
วางแผนว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะมี Unit Cell กี่หน่วย แต่ละหน่วยจะต้องมี Publication เท่าใด จะต้องมีการ
ติดต่อกับผู้ประกอบการกี่รายในแต่ละ Unit Cell ต้องสามารถระบุจำนวนลงไปได้ และสามารถทราบได้ว่ารายได้
ควรจะเป็นเท่าใด Outcome หรือ Production ที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ในแง่ของตัวคน ในแง่ของวิชาการ ในแง่ของ
เงิน จะได้เท่าใด ซึ่งตรงนี้มีความจำเป็น ฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่มองกันเป็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรจะมองแค่
เรื่องงบประมาณเท่านั้น ตรงนี้จะต้องเป็นการสร้างคน สร้างงาน และสร้าง Partnership ไปด้วย ซึ่งในการวางผัง
ตรงนี้ จะต้องวางควบคู่กันเลยทั้งหมด ถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ วางแผนตรงนี้ไว้เช่นนี้ และไปนำเสนอคณะให้
ดำเนินการ น่าจะเกิดผล   
 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้
กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 139 – 5/๒๕67 เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม  2567 ที่ผ่านมา ตนได้หารือเรื่องนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยฯ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ผลการดำเนินการ
ที่ผ่านมาจนถึง ณ ปัจจุบันนี้ และทิศทางที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะมอบนโยบายต่อไปในอนาคต ว่าควรจะนำมาเสนอ
ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งถัดไป ซึ่งการที่จะมีการจัด Retreat ในครั้งนี้ ก็สอดรับกับหัวข้อที่เสนอไว้ใน
คณะกรรมการกิจการสภา ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายต่าง ๆ ที่เคยเสนอไป โดยจะมี 2 ส่วน ก็คือ นโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ และนโยบายจากฝ่ายบริหาร ในการที่จะขับเคลื่อน โดยควรรายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบว่าที่
ผ่านมาเป็นอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อกังวล คือหน่วยงาน



๓๗ 
 

เมื่อมีการวางยุทธศาสตร์และวางประเด็น เช่น การหารายได้เสริมต่าง ๆ นั้น ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ถ่ายทอดลงไปยัง
คณะ แน่นอนว่าบุคลากรจะรับทราบในลักษณะที่เป็นการกระจายแทนที่จะรวม ฉะนั้น จะทำอย่างไรให้เป็นการรวม
ศูนย์ ที่ชัดเจน เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ถ่ายทอดลงมา หรือเมื่อมหาวิทยาลัยฯ กำหนดแล้ว หน่วยงานใดที่เป็นผู้รับ แล้ว
จะประสานคณะหรือประสานบุคลากรมาเพ่ือเสริม ถ้าถ่ายทอดตัวชี้วัดเหมือนที่ผ่านมา เมื่อลงไปยังวิทยาเขตแล้ว 
วิทยาเขตถ่ายทอดลงไปยังส่วนงาน แล้วลงมาคณะ เมื่อลงมาถึงคณะจะเป็นการกระจายทันที และตัวชี้วัดจะผ่านได้
ยาก หากสามารถรวมศูนย์ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก  
 15. ข้อเสนอแนะทุกประเด็นที่ได้กล่าวถึงกันในคราวประชุมฯ ครั้งนี้ หากจัด Priority ได้แล้ว ควร
จะดำเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ในแต่ละคณะ ให้อาจารย์ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้หารือกัน 2) ให้ทุกคณะมา
หารือกันก่อนว่ามีประเด็นไหนที่จะมาจัด Priority และ 3) นำ Priority มา Retreat สภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งหาก
ดำเนินการเช่นนี้ บุคลากรทุกคนจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วความรู้สึกที่จะช่วยมหาวิทยาลัยฯ จะมีมากขึ้น จะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ในการเดินไปข้างหน้า 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุม 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักงาน
อธิการบดี  กำหนดจัดประชุมผู้บริหาร (สัญจร) ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน  2567 ณ โรงแรมแกรนด์   
เซาเทิร์น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะเชื่อมต่อกับโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร มทร .สัมพันธ์ ซึ่งทางสภา
คณาจารย์เป็นเจ้าภาพในการจัด โดยการจัดประชุมผู้บริหาร (สัญจร) จะมีผู้บริหาร รองคณบดี รองผู้อำนวยการเข้า
ประชุมร่วมกัน เพ่ือหารือเรื่องปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหมือนการ Retreat ผู้บริหาร โดยในเรื่องของ Pain Point ก็จะ
นำแผนมาพิจารณาและหารือกัน ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะรับหลักการในการที่จะไปหา Pain Point แล้วมาหา
ข้อสรุป โดยนำแผนมาจัดทำด้วย เพ่ือที่จะได้ทราบถึง Pain Point ที่จะมองไปในทิศทางข้างหน้า เมื่อได้ประเด็นมา 
ก็จะสามารถเป็นที่มาท่ีไปได้ในการที่จะมานำเป็นหัวข้อในการ Retreat สภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ นั้น สรุปได้ว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่เพียงพอในการที่มหาวิทยาลัยฯ จะไปพิจารณาจัด 
Priority ว่าจะเน้นในจุดไหน ทั้งนี้ สำหรับการ Retreat สภามหาวิทยาลัยฯ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าจะดำเนินการแค่
ครั้งเดียว ต้องมีการดำเนินการหลาย ๆ ครั้ง แต่ว่าจะมุ่งประเด็นไปในจุดที่สำคัญที่สุด ก็คือ จะเอาเรื่องไหนมาเป็น
เรื่องหลัก แต่ไม่ใช่ว่าจะเอามาทุกเรื่อง นำเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการ คือ เรื่องการประชุม
ผู้บริหาร โดยเฉพาะในระดับคณบดี ควรจะมีการประชุมให้บ่อยขึ้น อาจจะจัดประชุมในทุกสัปดาห์ โดยมีอธิการบดี
เป็นประธาน และเชิญประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมด้วย เพ่ือจะได้ติดตามการบริหารงานของคณะ 
นอกจากเป็นการได้พบปะเพ่ือติดตามงาน ปรึกษางานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้มีการดำเนินงานต่อไปเรื่อย ๆ และ
ตามที่อธิการบดีได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดประชุมผู้บริหาร (สัญจร) ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน  
2567 นั้น การได้พบปะกันในระดับผู้บริหารก็ถือว่าเป็นการปรึกษาหารือเพ่ือวางนโยบายอยู่แล้ว ในการที่จะ
ดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งน่าจะมีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการ Retreat สภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องไปจัด Priority มาก่อน แล้วค่อยมาดูว่าเรื่องใดที่เป็นหัวข้อที่สำคัญ
ที่สุด จัดลำดับมา 2 - 3 หัวข้อ แล้วจึงค่อยมาหารือกันในประเด็นนั้น  



๓๘ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดลำดับ 

Priority  ที่สำคัญ เพื่อนำมาเป็นหัวข้อในการ Retreat สภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยนำข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาในการดำเนินการด้วย 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑2.30 น. 
 
 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

   

 

 

 
 


